

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านบริหาร)

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 20/2555(ด้านบริหาร) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. เรื่อง การละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงในไทย-กัมพูชา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ สว (กมธ3) 0019/3696 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ส่งหนังสือของนายวิรัตน์ ฟูมาลัยพันธุ์ ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ที่ขอให้คณะกรรมการฯ ส่งหนังสือไปยังนางฮิลลารี คลินตัน เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงของการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงในประเทศไทย-กัมพูชา กรณีการจับกุมคุมขังนายวีระ สมความคิด และนางสาวราตรี พิพัฒน์ไพบูรณ์ รวมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศไทย-กัมพูชาทำการปล่อยตัวบุคคลทั้งสองออกจากเรือนจำ และคณะกรรมการฯ เห็นว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ในขอบข่ายของอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงขอส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป ในกรณีนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีมติเห็นชอบตามที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอ คือ รับเรื่องนี้ไว้พิจารณา และให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการฯ โดยนายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะไปร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 สำหรับการดำเนินการของคณะกรรมการสองคณะที่นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนายปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับผิดชอบเป็นประธานอนุกรรมการ นั้น เรื่องใดที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไปได้ ก็ขอให้ดำเนินการต่อไป และเรื่องใดที่จะต้องดำเนินการตามสถานการณ์ ก็ขอให้ดำเนินการไปตามความเหมาะสมต่อไป

2. เรื่อง เสนอชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบการเสนอชื่อนางสาวกนกวรรณ ธารวรรณ อาจารย์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสิทธิทางสุขภาพผู้หญิง และบุคคลหลากหลายทางเพศ ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554

3. เรื่อง ร่างรายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อกรณีข้อร้องเรียนของเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่างรายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อกรณีข้อร้องเรียนของเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามที่คณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานวิชาการเพื่อจัดทำรายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการคุ้มครองสิทธิชุมชน ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕

และครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แล้ว และมีมติเห็นชอบตามที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอ คือ ให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทุกท่านรับร่างรายงานดังกล่าวไปพิจารณาว่า จะมี การแก้ไขร่างรายงานฯ หรือไม่ อย่างไร และหากมีการแก้ไข ขอให้ส่งภายในวันที่ 5 กันยายน 2555 และเมื่อแก้ไข เสร็จแล้วขอให้จัดพิมพ์ต่อไป โดยใช้งบประมาณในปี 2555

4. เรื่อง ขอให้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และผลการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบ ว่า สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ที่ นร 0105.01/87791 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ตอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้มีหนังสือกราบเรียน นายกรัฐมนตรีขอให้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ ขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และแจ้งผลการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ว่า นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 165/2555 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้ว ในการนี้ ที่ประชุมได้มอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติติดตามเรื่องการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อไปด้วย

5. เรื่อง จดหมายเปิดผนึก เรื่อง ข้อเสนอแนะต่อข้อยกเว้นในมาตรา 3 ตามร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบร่างจดหมายเปิดผนึก ในนามคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อชี้แจงต่อสาธารณะ เรื่อง ข้อเสนอแนะต่อข้อยกเว้นในมาตรา 3 ตามร่างพระราชบัญญัติเท่าเทียมกันระหว่างเพศ พ.ศ. ... ตามที่นายแท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอ

6. เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบความเห็นจากการเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 จัดโดยคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เสนอ และมีมติขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ส่งเรื่องนี้และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ คณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศึกษาต่อไป

7. เรื่อง กำหนดการพิธีศพ นายประณู สุวรรณภักดี รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบกำหนดการพิธีศพ นายประณู สุวรรณภักดี รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555